



ที่ ตง ๐๔๑๘/ว ๒๐๕๖

ที่ว่าการอำเภอปะเหลียน  
ถนนตรัง - ปะเหลียน ตง ๙๒๑๒๐

๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง การจัดทำบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒

เรียน นายกเทศมนตรีตำบล/นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาคำสั่งจังหวัดตรัง ที่ ๑๗๔๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ฉบับ

๒. สำเนาประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ จำนวน ๘ ฉบับ

๓. บัญชีรายชื่อเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒

ในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น จำนวน ๑ ฉบับ

๔. คำขอมอบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยอำเภอปะเหลียน ได้รับแจ้งจากจังหวัดตรัง ว่า สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีหนังสือแจ้งว่ากฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ได้กำหนดให้เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นผู้ออกบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้แก่ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคไม่มีส่วนราชการในเขตพื้นที่จังหวัดและกฎกระทรวงดังกล่าวมิได้กำหนดเรื่องการมอบอำนาจไว้เป็นอย่างอื่น และมีได้ห้ามเรื่องการมอบอำนาจไว้ ดังนั้น เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจึงมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในการเป็นผู้ออกบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้แก่ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งปฏิบัติราชการในเขตพื้นที่จังหวัด ดังนั้น จึงส่งสำเนาคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ ๒๗/๒๕๖๕ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดทราบคำสั่งดังกล่าว ในการจัดทำและออกบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามรูปแบบการจัดทำบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้แก่ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งปฏิบัติราชการในเขตพื้นที่จังหวัด รวมถึงพนักงานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังจึงมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดตรัง กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สำนักงานจังหวัดตรัง ปฏิบัติราชการแทนในการเป็นผู้ออกบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้แก่ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งปฏิบัติราชการในเขตพื้นที่จังหวัดตรัง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

อำเภอปะเหลียนพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การจัดทำบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้แก่ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค

/พ.ศ. ๒๕๖๕...

พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากท่านและข้าราชการในสังกัด ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒,๓ ประสงค์จะทำบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ (ออกบัตรครั้งแรก/กรณีบัตรสูญหาย/กรณีบัตรหมดอายุ) ให้กรอกแบบคำขอมิบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง อย่างละ ๑ ฉบับ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ และหนังสือนำส่งจากหน่วยงานต้นสังกัด ส่งให้อำเภอปะเหลียนภายในวันอังคารที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เพื่อจักได้รวบรวมรายงานจังหวัดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายณัฐวุฒิ สังข์สุข)  
นายอำเภอปะเหลียน

ที่ทำการปกครองอำเภอ  
ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ  
โทร/โทรสาร ๐ ๗๕๒๘ ๙๔๒๖